

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559..ห้วงเทศกาลปีใหม่ไทย.

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่าน ที่ได้พากันตั้งใจมาทำบุญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยของเรา ตามโบราณสืบสืบกันมา ทางพระพุทธศาสนานั่นงานตรุษสงกรานต์เขานิยมรดน้ำคำหัว ทำไม่ถึงต้องอาบน้ำคำหัวตุ้เจ้าตุ้นาย ครูบาอาจารย์ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย พ่ออู๊ยมแม่อู๊ยม พ่อหม่อมแม่หม่อมก็ดี ทำไม่ถึงต้องให้การขอขมาโทษ ถ้าเราอยู่ด้วยกันก็ดี เหมือนศรัทธาญาติโยมไปมาหาสู่ตุ้เจ้าหัววัดนั้นหัววัดนี้ ไปมาหาสู่ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ก็ดี หากได้ล่วงเกินไม่ดีไม่งามด้วยกายวาจาใจ หรือคณะศรัทธาทั้งหลายที่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ พ่ออู๊ยมแม่อู๊ยม พ่อหม่อมแม่หม่อม ปู่ย่าตายาย ทั้งหลายที่อยู่ร่วมกัน บางที่ท่านสอนให้อยู่ในคุณงามความดี เกิดเราไปล่วงเกินแสดงความไม่ดีไม่งามทางกายวาจาใจเกิดขึ้นก็เป็นบาปที่ล่วงเกิน เหตุฉะนั้นจึงได้มีการอาบน้ำคำหัวเคารพการวะ ตุ้เจ้าตุ้นายก็ดี พ่อแม่ปู่ย่าตายาย พ่ออู๊ยมแม่อู๊ยม พ่อหม่อมแม่หม่อม อากังอำมา ป๊ะปาก็ดี ทั้งหลายเหล่านั้น ก็คือว่าที่เราไปมาหาสู่ หากได้แสดงอาการที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นทางกาย บางทีพูดจาปราศรัยเกี่ยวพันมาถึงครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ ได้พูดผิดพลาดล่วงเกิน ก็เป็นบาปเป็นกรรมเกิดขึ้นทางวาจา บางทีคิดในจิตใจใจว่าองค์นั้นองค์นี้..ดีน้อ.. ไม่น้อ.. พระองค์นั้นองค์นี้ ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ บางทีอาจจะหลงพูดได้ เรียกว่าติติง ก็จะเป็นบาปทางด้านจิตใจถึงได้ต้องอาบน้ำคำหัวตุ้เจ้าตุ้นาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เพื่อขอขมาโทษจากท่านลดโทษลดกรรมให้จะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันในปีหนึ่งๆ..

.. ศรัทธาญาติโยมอยู่กับพ่อกับแม่ พ่ออู๊ยมแม่อู๊ยม พ่อหม่อมแม่หม่อม อากังอำมา ป๊ะปาก็เหมือนกัน บางทีท่านสอนคุณงามความดีให้ เราก็ไปว่าให้ท่านไม่ใช้อย่างนั้นอย่างนี้ อาจจะถูกขู่ขัยกันหรือโต้เถียงเวลาท่านสอนธรรมะ ให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ เราก็ได้โต้แย้งคำสอนของท่าน ก็ทำให้เราเป็นบาปทางด้านวาจา ที่ได้แย้งเพราะเราไม่รู้จักรัศธรรมะที่แท้จริง บางทีคิดในจิตใจเรื่องไม่ใช้อย่างนั้นอย่างนี้กับพ่อกับแม่หรืออากังอำมาป๊ะปาก็ดี ที่ญาติโยมอยู่ด้วยกัน มันก็จะหลงด้วยกายวาจาใจดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จึงได้ต้องพากันอาบน้ำคำหัวพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย อากังอำมา พ่ออู๊ยมแม่อู๊ยม พ่อหม่อมแม่หม่อมก็ดี เพื่อลดโทษลดกรรม ไม่มีเวรมีกรรมให้ท่านอโหสิกรรมให้ และถือโอกาสรับพรปีใหม่ หมดบาปหมดกรรมเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่มีเวรมีกรรมทั้งกายวาจาใจ ปีใหม่ก็เลยนิยมทำกันอย่างนั้น ก็เลยหมดเวรมดกรรม ที่นี้เราก็ดั้งหลักใหม่ในปีใหม่นี้ เมื่อท่านได้ให้พรและอโหสิกรรมเราแล้ว เราก็ดั้งตัวใหม่อะไรที่ไม่ดีไม่งาม จะเป็นบาปเป็นกรรมก็สำรวจระวังเอาไว้ เวลาพูดจาปราศรัยกับท่านก็ดี ท่านพูดอะไรให้ฟัง ก็รับฟังอย่าฟังไปโต้แย้งคำพูดของท่าน เราก็ดั้งใจตัวเองได้ ต้องคิดว่าพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการคุณ มีบุญมีคุณกับลูกกับหลานทั้งหลาย รวมไปถึงปู่ย่าตายาย พ่อหม่อมแม่หม่อม ตุ้เจ้าตุ้นายก็ดี ครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้มีบุญมีคุณแก่เราเราก็ไม่ไปลบหลู่บุญคุณของท่าน ให้สำรวจระวังตนเองเอาไว้ เป็นคนมีคุณธรรมมีคุณงามความดีเป็นเครื่องประดับตนเอง ปี

หนึ่งๆเราได้อาบน้ำชำระร่างกายแล้วเราก็จะได้สบายใจ เราจะได้ไม่มีบาปมีเวรมีกรรมกับท่าน หรือใคร ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น หากทางไปอยู่ใกล้ชิดกับท่านทั้งพ่อแม่และครูบาอาจารย์ องค์นั้นองค์นี้ วัคนั้นวัดนี้ เราก็จะตั้งใจจะไปขอมาโทษ เพื่อลดโทษลดกรรมด้วยกายวาจาใจ ก็จะได้สบายใจว่าได้ทำแล้วก็จะทำให้มีความสุข ดังนั้นทุกคนก็ควรได้ประพฤติปฏิบัติความดีอันนี้ ที่เป็นจารีตประเพณีอันดีงามของชาวไทยเรา ชาวพุทธที่เคารพบุคคลที่มีบุญมีคุณมีอุปการคุณ เรามีพ่อแม่เหมือนกันหมด เราไม่ได้เกิดมาจากโพรงไม้ เราเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ที่มีบุญคุณกับเรา..

..เหตุฉะนั้นเราก็ได้ขอโทษกรรม เราก็สบายเราก็มีความสุข เหตุฉะนั้นก็ขออภัยขอขมาพรให้ทุกท่าน ในวาระดิถีปีใหม่ที่ได้มาอาบน้ำชำระร่างกาย มีความประสงค์สิ่งใดประการใดอะไรเอาไว้ในใจ ก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมสมความมุ่งมาดปรารถนา ที่ตนเองตั้งสัจจะเอาไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ..ขอเจริญพร..